

Số: 51/KH-UBND

Xuân Huy, ngày 20 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Thực hiện kế hoạch số: 71/KH-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Lâm Thao về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của xã năm 2024. UBND xã Xuân Huy xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 như sau:

PHẦN I
**KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2023**

1. Đặc điểm tình hình:

Xuân Huy là xã đồng bằng phía bắc của huyện Lâm thao, phía Đông giáp xã Xuân Lũng, phía tây giáp xã xã Thanh Uyên (huyện Tam Nông), phía Nam giáp xã Thạch Sơn, phía Bắc giáp xã xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ). Xã có diện tích đất tự nhiên 624,13 ha. Trong đó có 272,84 ha đất nông nghiệp chiếm 43,72 % diện tích đất tự nhiên. Xã có 1.396 hộ, 5.098 nhân khẩu, chia thành 06 khu hành chính, số hộ sống ngoài đê trên 400 hộ với trên 1.500 nhân khẩu. Các khu dân cư ngoài đê có diện tích đất ở, đất vườn khoảng trên 40 ha, thường xuyên phải giữ không cho nước tràn vào khi có báo động số 3 trở lên. Xã Xuân Huy có 5,2 km đường Quốc Lộ 2D chạy dọc qua xã đây là vừa là tuyến đường giao thông vừa là tuyến đê bao ngăn không cho nước lũ sông Hồng vào khu dân cư và trong đồng, bên cạnh đó có tuyến đê bao địa phương là 3,5 km ngăn không cho nước lũ sông Hồng vào khu dân cư số 3, khu dân cư số 4, khu dân cư số 5. Chạy song song đường Quốc Lộ 2D có hệ thống kênh Diên Hồng đây là hệ thống vừa tưới vừa tiêu. Trong đồng có hệ thống mương tiêu từ Đòng Cù đến Cống Luồn đây là hệ thống kênh tự chảy của xã đến nay đã được đầu tư xây mương cứng và hệ thống mương Man Hoa được nạo vét đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong đồng.

2. Tình hình thiên tai năm 2023:

Năm 2023, tình hình thiên tai, mưa bão trên địa bàn xảy ra không nhiều; nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nhiều đợt dẫn đến hiện tượng hanh khô; mực nước sông Thao xuống thấp, dòng chảy thay đổi, dòng chủ lưu áp sát bờ tả, lòng sông thuộc khu 5 bị xói sâu gây sạt lở bờ vớ sông, kè đê tả Thao đoạn tương ứng từ Km 70+150 đến Km 70+250, chiều dài khoảng 100m làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của

nhân dân trong khu vực; Sạt lở đã làm trôi, trượt khoảng 0,1 ha đất màu bãi gây thiệt hại về hoa màu của nhân dân trị giá khoảng 50 triệu đồng.

3. Công tác quản lý nhà nước về PCTT

**** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo***

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013, căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chống thiên tai; Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai. Công tác PCTT&TKCN luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên đã sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ huy PCTT&TKCN thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và thực hiện đầy đủ 100% các chỉ tiêu như vật tư, phương tiện PCTT&TKCN, nhân lực phục vụ cho công tác PCTT và TKCN.

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số: 53/KH-UBND ngày 27/4/2023 về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Xuân Huy năm 2023, triển khai đến các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch riêng của từng bộ phận: HTX DV NN&ĐN, Ban chỉ huy quân sự, Công an, Y tế, Đoàn thanh niên, các đơn vị trên địa bàn; ban hành Quyết định số: 36/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 về việc thành lập BCH PCTT&TKCN xã, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Xây dựng phương án trọng điểm phòng chống lụt bão tuyến đê Tả Thao; Phương án phòng tránh hạn hán, đông, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và sét đánh; phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão; phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão, xây dựng kế hoạch sơ tán người và tài sản khi có tình huống vỡ đê, sô lũ thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình của địa phương, thành lập: Tiểu ban tiền phương, Tiểu ban hậu phương và Đội xung kích, Đội gác đê, Đội liên lạc; đội thủ công và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời xây dựng các kế hoạch và phương án về phục hồi sản xuất sau thiên tai; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; di dân, tài sản của tập thể, nhân dân và cứu hộ, cứu nạn.

**** Kết quả công tác trên các lĩnh vực***

a) Công tác chuẩn bị nhân lực

Đội gác đê: 10/12 người đạt 83,3% KH huyện giao; Đội xung kích: 100/90 người đạt 111,1% KH huyện giao. Đội thủ công: 04/02 người đạt 200% KH huyện giao.

b) Công tác huy động vật tư

Đất dự trữ: 800 m³ đạt 100% KH huyện giao, rom khô hợp đồng tại cây: 4/4 cây đạt 100% KH huyện giao; bao tải: 1.500/1.200 chiếc đạt 125,0% KH huyện giao, cọc tre 2,5 m: 250/250 cọc đạt 100% KH huyện giao, tre cây hợp đồng tại búi 120/120 cây đạt 100% KH huyện giao.

c) Công tác khắc phục hậu quả, xử lý sự cố thiên tai

Tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; công tác phối hợp trong công tác PCTT giữa các cấp, các ngành được triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do đông, lốc, mưa lớn gây ra. Đặc biệt cảnh báo tại khu vực sạt lở; thông báo không cho người và gia súc vào khu vực sụt lún, sạt lở bờ sông (Đoạn Km70+150 đến Km70+250) để đề phòng thiệt hại cho người và vật nuôi; phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời các sự cố về UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện và Hạt quản lý đê Lâm Thao - TX Phú Thọ.

d) Công tác thu nộp Quỹ PCTT năm 2023.

Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai. UBND xã thu, nộp quỹ PCTT năm 2023 được 11.440.000/11.440.000 đồng đạt 100% KH huyện giao tại Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND huyện Lâm Thao về việc giao chỉ tiêu thu, nộp quỹ PCTT năm 2023 đối với xã Xuân Huy.

4. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Công tác PCTT&TKCN đã được các cấp uỷ, chính quyền từ xã đến khu quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã đã tập trung chỉ đạo, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình thuỷ lợi, công tác tiêu úng khu dân cư đã được quan tâm đầu tư, các vị trí trọng yếu trên tuyến đê đã được kè, thả đá học; các trạm bơm và hệ thống tiêu đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống thiên tai; hành lang đê, hệ thống dòng chảy nội địa, kênh, mương thuỷ lợi được kiểm tra thường xuyên và phát hiện, khắc phục kịp thời những vi phạm và sự cố hư hỏng.

b) Tồn tại

- Công tác tiêu úng trong đồng đôi lúc vẫn còn hiện tượng chìm cục bộ, xử lý tiêu úng còn chậm. Khu vực ngòi Đồng Chiêm một số hộ còn đơm đố, che chắn làm ú đọng bèo tuy đã được giải quyết, xử lý vớt bèo, nạo vét, khơi thông nhưng chưa triệt để còn gây ách tắc dòng chảy.

- Vẫn còn tình trạng một số hộ dân vi phạm, lấn, chiếm hành lang ATGT để vật liệu, trồng cỏ chăn nuôi, cây cối trên mái đê.

- Một số tuyến kênh tiêu do nhiều đoạn nhỏ hẹp, bồi lắng lâu năm chưa được cải tạo, nâng cấp đồng bộ... nên khi có mưa lớn xảy ra gây ngập úng cục bộ cho vùng lân cận, khó khăn cho việc tiêu thoát nước cũng như phục vụ sản xuất, dân sinh (như tuyến Kênh Man Hoa, Kênh tiêu khu 5...).

- Sự cố sạt lở bờ, vỡ sông và chân kè tại khu 5 gây ảnh hưởng, thiệt hại đến cây cối và hoa màu của nhân dân.

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2024

I. Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng các công trình PCTT và TKCN

1. Về thời tiết và sự ảnh hưởng

Nhận định do thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường nên năm 2024 có thể xảy ra những hiện tượng thời tiết bất thường. Xuân Huy là một xã nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, lượng mưa khá dồi dào (trung bình khoảng 1.600 mm/năm), tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, trong đó, lượng mưa nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 10. Hàng năm chịu ảnh hưởng từ 5 đến 10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, đầu vụ thường có lốc xoáy kèm theo mưa dông cục bộ, các đợt mưa lớn tập trung vào thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 8. Sông Thao chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự điều tiết nước do hồ thủy điện Hòa Bình và Thác Bà xả nước nên mực nước sông diễn biến thất thường, mưa to tại thượng nguồn, kéo dài sẽ làm mực nước Sông Hồng có thể lên mức báo động II, III ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê Tả Thao, tính mạng, hoa màu, đất canh tác của nhân dân và tiêu úng khu dân cư. Vì vậy để đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra yêu cầu các đ/c trong BCH PCTT&TKCN và toàn thể nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh thực thi nhiệm vụ, sớm hoàn thành chỉ tiêu của cấp trên giao, quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, góp phần vào thực hiện các mục tiêu KTXH năm 2024.

2. Về hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai

a. Về đê điều:

Xuân Huy có 5,2 km đường Quốc lộ 2D chạy dọc qua xã đây vừa là tuyến đường giao thông vừa là tuyến đê bao ngăn không cho nước lũ Sông Hồng vào khu dân cư và trong đồng. Song song với tuyến đường Quốc Lộ 2D là 5 km tuyến kênh Diên Hồng đây là hệ thống vừa tưới vừa tiêu. Có 3,5 km đê bồi và có 3 cống tiêu trong khu dân cư chảy ra sông. Tuyến đê bồi trên đã được nâng cấp cải tạo bằng bê tông xi măng rất thuận lợi cho việc PCTT và TKCN.

b. Về các trạm bơm tiêu: Xuân Huy có 2 trạm bơm tiêu cố định có 03 máy bơm cố định và 03 máy bơm di động do HTX DVNN&ĐN xã Xuân Huy quản lý, vận hành sẵn sàng phục vụ cho công tác PCTT khi có tình huống sấu xảy ra.

c. Điểm canh đê: Xã Xuân Huy có 01 điểm canh đê để gác khi có báo động số 2, số 3 trở lên. Đã được đầu tư xây mới.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

1. Mục tiêu

1.1. Công tác phòng, chống thiên tai bao gồm: (Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, mưa đá, giông sét, lốc xoáy, sạt lở đất, động đất, cháy nổ, chập điện...), công tác tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động và thường

xuân, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

1.2. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Đảm bảo an toàn tuyến đê Tả Thao. Tập trung cao độ cho việc phòng, chống, khắc phục bão, lốc, mưa đá, sạt lở, xô bồi đất và ngập úng cục bộ một số vùng trũng.

- Đảm bảo an toàn về người, không để xảy ra chết người do đuối nước, chập điện, cháy nổ và các nguyên nhân chủ quan, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản khi tình huống bất khả kháng xảy ra.

- Đảm bảo hệ thống kênh tiêu, ngòi tiêu thông thoáng, các trạm bơm tiêu hoạt động tốt, điều tiết phân lũ kịp thời đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc liên tục thông suốt trong mọi tình huống.

- Nhanh chóng phối hợp tốt với các đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

1.3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến các khu dân cư.

1.4. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

- Các khu hành chính phải hoàn thành 100% chỉ tiêu thu, nộp quỹ và vật tư phòng, chống thiên tai xã giao.

2. Nhiệm vụ, giải pháp :

Để đạt được mục tiêu và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác PCTT&TKCN theo đúng kế hoạch. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình của địa phương, UBND xã thành lập: Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Tiểu ban tiền phương, Tiểu ban hậu phương và Đội xung kích, Đội gác đê, Đội liên lạc (Có quyết định riêng); Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời xây dựng các kế hoạch và phương án về phục hồi sản xuất sau thiên tai; bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; di dân, tài sản của tập thể, nhân dân và cứu hộ, cứu nạn.

Căn cứ luật đề điều, Luật phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành và mục tiêu của công tác PCTT và TKCN năm 2024. UBND-BCH PCTT&TKCN xã Xuân Huy xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 và giao nhiệm vụ cho các bộ phận, các ngành cụ thể như sau:

2.1. Bộ phận địa chính - xây dựng - NN&MT:

Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024, xây dựng phương án đảm bảo giao thông, rà soát, thống kê số thuyền, ô tô tải trong khu dân cư để ứng cứu, phục vụ cho công tác PCTT&TKCN, phối hợp với Hạt quản lý đê

Lâm Thao - Phú Thọ để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đê điều, xây dựng các phương án chống tràn, phối hợp với BCHQS xã tuần tra, kiểm tra, canh gác đê, kè, cống, đề xuất biện pháp xử lý các hộ vi phạm Luật đê điều, đơn đốc kiểm tra kế hoạch thu nộp quỹ, vật tư PCTT&TKCN của các khu, tổng hợp báo cáo diễn biến công tác PCTT&TKCN với Đảng ủy, UBND và cấp trên. Mở sổ nhật ký theo dõi diễn biến trong quá trình xảy ra lụt bão.

2.2. Ban chỉ huy quân sự xã:

Là cơ quan thường trực cứu hộ, cứu nạn. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Xây dựng lực lượng dân quân, đội xung kích 90 người, đội thủ cống 2 người, đội gác điểm, gác đê 12 người. Mở sổ theo dõi mực nước, thời tiết, phát hiện sự cố hư hỏng trên đê, đánh dấu nơi có dò rỉ, có đủ biển báo và trang bị đầy đủ (Áo phao cứu sinh 50 cái, phao tròn cứu sinh 30 cái, nhà bạt 1 bộ) cuốc, xẻng, vật tư phục vụ cho công tác PCTT&TKCN.

2.3. Bộ phận văn phòng UBND xã:

Trực 24/24 giờ khi có báo động số 2, số 3 trở lên tại văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN, theo dõi diễn biến kết quả của công tác PCTT&TKCN trên địa bàn, báo cáo nhanh với ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, giám sát việc thu nộp quỹ, vật tư, có kế hoạch di rời tài sản của UBND xã đến nơi an toàn. Chuyển công văn, giấy tờ đi, đến các cơ sở trong toàn xã và cấp trên, báo cáo kịp thời khi cần thiết.

2.4. Công an xã:

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặt ra trong tình huống vỡ đê. Đảm bảo tốt công tác bảo vệ tài sản của nhân dân, Phối hợp với bộ phận địa chính, tư pháp giải tỏa vi phạm hành lang đê.

2.5. Trạm y tế:

Xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn. Chuẩn bị tốt cơ sở thuốc dự phòng, 1 băng ca cứu sinh để chủ động cứu người bị nạn và dập tắt ổ dịch. Có kế hoạch cấp cứu bệnh nhân, trực 24/24 tại trạm và xây dựng phương án khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường sau lũ, hướng dẫn nhân dân xử lý nguồn nước bị ô nhiễm sau lụt.

2.6. Tư pháp:

Chủ động phối hợp với Ban công an, địa chính lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm mái đê, thân đê, hành lang đê, kè.

2.7. Bộ phận lao động - xã hội:

Chủ trì, phối hợp với bộ phận văn phòng - thống kê điều tra, rà soát nắm chắc số hộ, số khẩu nằm phía ngoài đê nhất là các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở. Tham mưu xây dựng kế hoạch sơ tán nhân dân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt coi trọng gia đình chính sách và gia đình có người già và trẻ nhỏ.

2.8. Bộ phận tài chính:

Cân đối ngân sách đảm bảo cho công tác PCTT&TKCN, đôn đốc thu, nộp quỹ PCTT theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai và chỉ tiêu huyện giao.

2.9. Đoàn thanh niên:

Phối hợp với BCHQS xã chủ động tập hợp đủ 90 xung kích và phân công cụ thể cho từng thành viên khi được huy động.

2.10. HTXDVNN & Điện Năng :

Xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN về công tác khắc phục hậu quả sau lũ lụt như vệ sinh môi trường và nạo vét các hệ thống kênh tiêu thông thoát. Bảo dưỡng các máy bơm cố định, chuẩn bị 8 máy bơm cơ động, rã chiến, 10 máy phát điện sẵn sàng hoạt động tốt, có kế hoạch phục hồi sản xuất, phối hợp với bộ phận khuyến nông chuẩn bị cung ứng giống lúa ngắn ngày, cây rau màu khắc phục sau lũ bão và xây dựng kế hoạch an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. Xây dựng phương án khắc phục hậu quả sau lũ.

2.11. Đài truyền thanh xã:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kế hoạch PCTT&TKCN của xã, tuyên truyền Luật bảo vệ đê điều, Luật PCTT. Thông báo diễn biến mưa lũ trên đài truyền thanh qua các buổi phát thanh để nhân dân biết và kịp thời ứng phó.

Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức hội nghị triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2024 đến tất cả các bộ phận, các tổ chức chính trị - xã hội, các khu dân cư tại hội nghị họp hành chính tháng 5/2024 và tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 đến toàn thể nhân dân để nhân dân biết, chủ động và phòng tránh không để thiệt hại về người và tài sản.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN có nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác PCTT&TKCN năm 2024 chịu trách nhiệm với BCH PCTT&TKCN huyện khi có lệnh huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, các tập thể, cá nhân phải chấp hành sự điều động của trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN khi được điều động, kèm theo dụng cụ, không tự ý rời bỏ vị trí.

Khi có báo động số 2 trở lên yêu cầu tất cả các đ/c trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN phải có mặt tại trụ sở ủy ban PCTT&TKCN để nhận nhiệm vụ.

1. Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN:

* Đ/c Bùi Xuân Tĩnh - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN - Phụ trách chung.

* Đ/c Nguyễn Thị Đông: Công chức văn phòng - Thống kê tổng hợp báo cáo (Bộ phận thường trực gồm: Đ/c Tĩnh, đ/c Đông, đ/c Đạo).

2. Bộ phận tiền phương:

* Đ/c Nguyễn Trọng Vĩnh - P.CT UBND xã - Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN phụ trách công tác di dân, cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra mái đê, điểm gác và bộ phận xung kích. (Bộ phận này gồm có đ/c Trung (Địa chính), đ/c Bình, đ/c Tuấn, đ/c Lân, đ/c Hùng (QS), đ/c Đỗ Hùng).

3. Bộ phận hậu phương:

Đ/c Nguyễn Xuân Thủy: Giám đốc HTX DVNN&ĐN phụ trách gồm: (đ/c Nam Phó Công An xã, đ/c Thức, đ/c Khôi, đ/c Dũng, đ/c Hương (KN), đ/c Phương, đ/c Duyên).

Còn lại các đ/c Công chức UBND, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, HTX DVNN & ĐN chấp hành sự điều động của Trưởng BCH PCTT&TKCN khi cần thiết.

Các ông (bà) trưởng khu dân cư chịu trách nhiệm phụ trách các đoạn đê của mình được phân bổ theo địa giới hành chính, nắm chắc các hộ ven đê, cống qua đường, chuẩn bị thuyền khi cần ứng cứu, phối hợp với UBND xã giải tỏa vi phạm mái đê, hành lang đê và kiểm tra các hệ thống mương tiêu trong đồng, trong khu dân cư. Huy động nhân lực trong nhân dân khi cần thiết, đôn đốc thu, nộp quỹ và vật tư PCTT đúng thời gian, đúng địa điểm.

4. Kiến nghị - Đề nghị:

Đề nghị UBND huyện, phòng NN&PTNT huyện kiểm tra và có kế hoạch nạo vét hệ thống tiêu (ngòi Đòng Chiêm) từ Xuân Huy - Xuân Lũng qua xã Thạch Sơn về thị trấn Hùng Sơn hệ thống tiêu này lòng bị thu hẹp và bồi lắng nhiều năm không được nạo vét hiện nay cây cối, bèo tây và lượng bùn nhiều gây ách tắc dòng chảy và đầu tư kinh phí xây dựng nối tiếp hệ thống kênh tiêu nước mặt khu dân cư số 4, 5 ra sông.

Đề nghị chi cục quản lý đê Lâm Thao - Phú Thọ kiểm tra và có kế hoạch kè xử lý đoạn sạt lở bờ sông thuộc khu 5, xã Xuân Huy do biến đổi dòng chảy là sạt lở.

Trên đây là kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 của UBND xã Xuân Huy. Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Xuân Huy đề nghị các đồng chí trong BCH PCTT&TKCN xã và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCH PCTT&TKCN huyện Lâm Thao;
- Văn phòng Chỉ huy PCTT&TKCN huyện;
- TT Đảng ủy - HĐND;
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Vĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN BỐ VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ PCTT&TKCN NĂM 2024
GIAO CHO HTX, TRẠM Y TẾ VÀ CÁC KHU HÀNH CHÍNH

S TT	Khu	Bao tải (Chiếc)	Cọc 2,5 (m)	Đơn khô HĐ tại cây	Đất m ³	Tre cây HĐ tại búi	Xuông máy các loại (Cái)	Xe máy uỷ, máy xúc (Cái)	Xe tải các loại (Cái)	Máy bơm các loại (Cái)	Áo phao cứu sinh (Cái)	Phao tròn cứu sinh (Cái)	Nhà bạt các loại (Bộ)	Băng ca cứu sinh (Cái)	Máy phát điện (Cái)	Ghi chú	
1	1	250	40		170												Thu bằng Vật tư
2	2	250	40		170												Thu bằng Vật tư
3	3	250	40		170												Thu bằng Vật tư
4	4	300	50		170												Thu bằng Vật tư
5	5	200	30		150												Thu bằng Vật tư
6	6	250	50		170												Thu bằng Vật tư
7	HTX									8					10		Chuẩn bị
8	Y tế													1			Chuẩn bị
9	UBND			5		120	2	2	8		50	30	1				HĐ, chuẩn bị
Cộng		1.500	250	5	1.000	120	2	2	8	8	50	30	1	1	10		

